

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

คำกราบบังคมทูลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว
ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าหลัก ๖๗
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗

กราบเรียนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่เคารพ

เรียน ฯพณฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่ง
สปป.ลาว ที่นับถือ

เรียนท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ที่มีเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้าในนามรัฐมนตรีช่วยฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาส ถวายการต้อนรับการเสด็จฯ
มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเด็กกำพร้าหลัก ๖๗ แห่งนี้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกครั้ง
หนึ่ง

ในหลายปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนเด็กกำพร้าแห่งนี้ โดยการเอาใจใส่ของของรัฐบาล สปป.ลาว
ด้วยการอุปถัมภ์และ ส่งเสริมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและองค์การระหว่าง
ประเทศ และผู้ประกอบการของคนไทยเข้ามามีส่วนร่วมจำนวนหนึ่ง ทำให้โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแห่งนี้มี
หลายสิ่งขยายตัว และได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ อาทิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปรับปรุง
ด้านโภชนาการ การจัดฝึกอบรมวิชาชีพ และการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย สำนักงาน ห้องเรียน อาคาร
สถานที่ ตลอดถึงชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของนักเรียน ก็ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ละขั้น

ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนให้คณะรับผิดชอบโครงการร่วมมือ (ลาว – ไทย และไทย –
ลาว) ขอบแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้การอุปถัมภ์
ช่วยเหลือโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแห่งนี้ตลอด ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา

กราบเรียนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เคารพ
เรียนท่านที่มีเกียรติทุกท่าน

โครงการร่วมมือ (ลาว – ไทย และไทย – ลาว) รวมทั้งที่อยู่แห่งอื่น และอยู่ ณ ที่นี้ รัฐบาลลาว และรัฐบาลไทย ยังต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดดอกออกผล ยิ่งขึ้นไป อาทิ คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานเด็กกำพร้าแห่งนี้จะต้องเอาใจใส่ ในการปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และสิ่งของที่ได้รับจากการช่วยเหลือในระดับต่างไว้ให้ลูก – หลาน – เหลน เด็กกำพร้าไว้ใช้สอย เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน และฝึกอบรมวิชาในอนาคต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการร่วมมือ (ลาว – ไทย และไทย – ลาว) ที่โรงเรียนแห่งนี้ จะได้รับการสนับสนุน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป

ขออวยพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจงมีอายุวรรณะ สุข พละ ประสพผลสำเร็จในการเยี่ยมเยือน สปป.ลาวในครั้งนี้และครั้งต่อไป

ขออวยพร ฯพณฯ สมสหวาด เล่งสหวัด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ แห่ง สปป.ลาว จงมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข ความเจริญในภารกิจอันสูงส่งของท่าน

ขออวยพรแขกทุกท่าน ทั้งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่มีเกียรติทุกท่าน จงมีสุขภาพแข็งแรง ประสพผลสำเร็จในหน้าที่ อันมีเกียรติและสูงส่งของท่านทุกประการ

(ขอขอบคุณ)